

Ngày: 09-04-2018

Số: 18-8240

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ vào công văn số 395/SGDHN-QLNY, ngày 20/03/2018 về việc giải trình và công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Giải trình lý do ý kiến của đơn vị kiểm toán và UBCKNN như sau:

- (1) Ý kiến của UBCKNN: Ngày 23/10/2017, chúng tôi đã gửi công văn giải trình với Ủy ban chứng khoán nhà nước lý do thời điểm Công ty thực hiện Đầu tư kèm theo thuyết minh dự án của hai đơn vị nhận đầu tư.
- (2) Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại thời lập BCTC soát xét 6 tháng đầu năm, PIV đã cung cấp BCTC tự lập của các đơn vị nhận đầu tư cho Công ty kiểm toán. Ngoài ra, tại thời điểm soát xét chúng tôi đã cung cấp đầy đủ hợp đồng chuyển nhượng góp vốn, giấy chuyển tiền và các số liệu khác được thể hiện đầy đủ trên báo cáo đã được soát xét của đơn vị kiểm toán A&C. Tuy nhiên, khoản đầu tư của PIV tại CTCP Trường Lưu Thủy và Công ty TNHH Tiến Đại Phát chỉ chiếm tỷ lệ sở hữu nhỏ, do vậy chúng tôi gặp khó khăn trong việc yêu cầu các đơn vị lập BCTC kiểm toán soát xét cũng như cập nhật thường xuyên kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tại Các đơn vị này.
- (3) Ý kiến nhấn mạnh dòng tiền lưu chuyển hoạt động kinh doanh: Về khoản Phải trả: Để đáp ứng việc mua hàng thực hiện các dự án Công ty có các chính sách thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp trong thời gian ngắn hạn. Về khoản Phải thu: Để việc thanh toán thuận cũng như ký kết thành công các hợp đồng bán ra cho các khách hàng, Công ty chúng tôi phải đưa ra các chính sách bán hàng tốt nhất, để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn trên thị trường. Một trong số các chính sách đó, Chúng tôi áp dụng kéo dài thời hạn thanh toán cho khách hàng. Do vậy ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đang âm dòng tiền hoạt động và tiếp tục theo đuổi chính sách bán hàng như trên để mở rộng mạng lưới khách hàng, nên trong ngắn hạn Công ty chưa cân đối nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế.

Về Phương hướng khắc phục của Công ty để Cổ phiếu Công ty đưa khỏi diện kiểm soát, Công ty xin được giải trình như sau:

- (1) Sau khi tiếp nhận ý kiến của UBCKNN và Đơn vị kiểm toán, Công ty đã yêu cầu các đơn vị nhận đầu tư lập BCTC Kiểm toán bổ sung, đồng thời, Công ty bổ sung toàn bộ tài liệu chi tiết đối với khoản đầu tư của Công ty tại hai đơn vị đến thời điểm hiện tại, bao gồm: kế hoạch đầu tư, tình hình triển khai dự án, tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ phân chia lợi nhuận của Công ty tại hai đơn vị đầu tư. Công ty đã gửi bổ sung tới UBCKNN và cho Công ty kiểm toán tại đợt kiểm toán BCTC năm 2017
- (2) Trên thực tế, tháng 12/2017 sau thời gian đầu tư tại hai đơn vị, do một số nguyên nhân khách quan, hiệu quả đầu tư không đạt được theo kế hoạch đề ra. Bộ phận Đầu tư của Công ty đã đánh giá và đề xuất việc thoái vốn tại hai đơn vị này. HĐQT đã quyết định thoái vốn ở Công ty TNHH Tiến Đại Phát, và sẽ tiếp tục thoái vốn tại Công ty



Trường Lưu Thủy trong thời gian tới để đảm bảo thu hồi vốn và quyền lợi của Cổ đông Công ty. Toàn bộ số tiền thu được từ việc thoái vốn này Công ty dự kiến đầu tư vào dự án Dây truyền khí NO2 - Cung cấp cho Công ty Samsung tại Việt nam. Chúng tôi sẽ trình phương án này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới đây.

Trên đây là báo cáo giá trình của Công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo tuân thủ mọi quy định và tính minh bạch trong nội dung báo cáo này.

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BGD
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV



CHỦ TỊCH HĐQT

*Hoàng Thị Hoài*

